

ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ HOÀNG HỢP:
CHUYÊN MỤC CHUYÊN ĐỒI SỐ: Bài tuyên truyền những lợi ích khi sử dụng điện thoại thông minh
(Phát thanh từ ngày 06/10/2023 đến ngày 11/10/2023)

I. Nhạc hiệu.

II. Lời chào:

Thời đại công nghệ 4.0, điện thoại đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống vì giúp người dùng nghe gọi, lướt web, đọc tin tức, chụp hình, Những lợi ích của điện thoại thông minh trong cuộc sống mà chúng ta không thể bỏ qua:

1. Ghi chép dễ dàng

Điện thoại thông minh sẽ hỗ trợ mọi người cải thiện trí nhớ, **lưu giữ những thông tin** quan trọng. Những lúc bận rộn với công việc hay học tập khiến mọi người không nhớ hết tất cả thì chỉ cần mở điện thoại và ghi chép vào là chúng ta có thể ghi nhớ hết mọi việc cần thiết. Thiết bị còn là công cụ giúp mọi người đánh dấu các lịch trình làm việc hàng ngày. Có thể nói, smartphone có khả năng thay thế một cuốn sổ ghi chép giúp tất cả mọi người kiểm soát tốt công việc của chính mình.

2. Liên lạc nhanh chóng và trực quan

Chức năng chính của một chiếc điện thoại là **nghe gọi**, liên lạc với mọi người. Người dân có thể gọi điện thoại hỏi thăm, tâm sự với bạn bè, người thân hay thầy cô. Điện thoại cho đối tác, đồng nghiệp bàn công việc. Không những thế, những lúc xảy ra sự cố bất ngờ, khẩn cấp thì chiếc điện thoại thông minh sẽ giúp liên lạc nhanh chóng. Đồng thời, người dùng có thể sử dụng điện thoại thông minh để trả lời tin nhắn hoặc trả lời mail công việc một cách nhanh chóng và liên lạc.

3. Thanh toán tiện lợi

Với chiếc điện thoại thông minh, việc thanh toán sẽ trở nên dễ dàng và tiện lợi vì không phải mất thời gian rút tiền để thanh toán hóa đơn. Đồng thời, bạn có thể thanh toán các hóa đơn điện nước, internet, truyền hình,... trực tiếp trên smartphone. Người dùng chỉ cần cầm điện thoại quét ngang qua máy thanh toán, thanh toán qua một ứng dụng thanh toán điện tử trung gian hay nhấn tin đến tổng đài để lấy mã thanh toán nhanh chóng.

4. Học tập và làm việc từ xa hiệu quả

Điện thoại thông minh được trang bị những tính năng cơ bản như một chiếc laptop giúp bạn có thể học tập và làm việc từ xa như soạn thảo văn bản, tra từ điển, call video học online hay họp, tìm kiếm thông tin trên internet,...

Người dân có thể tải các ứng dụng như từ điển, phần mềm văn phòng, chỉnh sửa hình ảnh, tìm việc làm,... hỗ trợ công việc và học tập hiệu quả hơn. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng smartphone cho nhiều mục đích khác nhau thì các ứng dụng đã được cải tiến và nâng cấp rất nhiều.

5. Cập nhật thông tin kịp thời

Mọi người dân có thể đọc báo trực tiếp với điện thoại thông minh nhỏ gọn mà không cần phải cầm một tờ báo to, rườm rà. Đồng thời, người dùng cũng có thể xem thông tin bất kỳ lúc nào hay thời gian nào mình mong muốn để cập nhật thông tin kịp thời.

Dù cho bạn là người bận rộn, không có thời gian đọc báo, xem tin tức thời sự thì chỉ cần một chiếc smartphone là có thể nắm rõ thông tin trong nước cũng như quốc tế.

6. Thư giãn với nhiều lựa chọn giải trí

Chỉ với chiếc điện thoại minh nhỏ gọn, mọi người có thể xem phim, đọc sách, lướt web, chơi game,... thỏa thích, mang đến nhiều lựa chọn giải trí tuyệt vời. Giải trí trên điện thoại giúp người dùng tiết kiệm thời gian di chuyển. Dù ở bất cứ đâu, dù đang làm gì thì bạn cũng có thể giải trí khi có chiếc smartphone trong tay. Với lợi ích đó, thiết bị giúp lấp đầy thời gian chết của mỗi ngày bằng những khoảnh khắc giải trí và thư giãn thật giá trị.

7. Định vị chính xác

Điện thoại thông minh được trang bị tính năng định vị GPS toàn cầu giúp người dân tìm đường đi dễ dàng mà không cần nhờ sự hỗ trợ của người khác. Chức năng này không chỉ giúp bạn không bị lạc đường mà còn thiết lập đường đi sao cho gần nhất với địa điểm cần đến. Ngoài ra, mọi người còn có thể tìm được các cửa hàng tiện lợi, quán ăn, cây rút tiền ATM hay trạm xăng dễ dàng khi đến các vùng đất mới thông qua các ứng dụng đi kèm.

8. Lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ

Đa số những mẫu smartphone ngày nay đều sở hữu camera hiện đại để người dùng có thể cho ra những tấm hình đẹp và chuyên nghiệp như máy ảnh. Với chiếc điện thoại thông minh, người dân sẽ dễ dàng lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng mọi người xung quanh. Để bức hình thêm xinh xắn, lung linh thì hàng loạt các ứng dụng chỉnh sửa ảnh đã ra đời. Người dùng có thể tải những ứng dụng này về máy để hỗ trợ việc chỉnh sửa hình thêm tiện lợi.

9. Theo dõi sức khỏe

Theo dõi sức khỏe là một trong những lợi ích tuyệt vời của điện thoại thông minh. Sản phẩm có khá nhiều ứng dụng để giúp bạn theo dõi sức khỏe như: Google Fit, Apple Health,... đều hoàn toàn miễn phí.

Với ứng dụng này, người dân có thể theo dõi, chăm sóc tình trạng sức khỏe của bản thân qua những tính toán tương đối chính xác mà các ứng dụng đó đưa ra. Qua đó cải thiện tình trạng sức khỏe tốt hơn, xây dựng cho bạn cuộc sống lành mạnh./.

**PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP**

**PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Công**